

กิจกรรม Big cleaning day



วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ นายบุญมา ทีเก่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก คณะผู้บริหาร รองปลัดฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ และชาวบ้านหมู่ที่ ๑,๙ และ๑๒ ร่วมกันทำความสะอาดเก็บกวาดขยะตัดกิ่งไม้บริเวณสองข้างทางตั้งแต่หัวสะพานบ้านแม่สุกจนถึงวัดบ้านแม่สุก

เรื่องในการมีส่วนร่วม คือ กิจกรรม Big cleaning day ร่วมใจพัฒนา ตำบลแม่สุกสะอาด ชุมชนน่าอยู่ น่านอง

สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม คือ คณะผู้บริหาร อบต.แม่สุก จำนวน ๔ คน รองปลัดฯและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก จำนวน ๓๐ คน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ และชาวบ้านหมู่ที่ ๑,๙ และ๑๒ ๓๐ คน

ผลจากการมีส่วนร่วม คือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และทำให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น และมีวินัยการทิ้งขยะ การรักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน คือ อบต.แม่สุก ร่วมกับผู้นำชุมชนทุกหมู่ เพื่อจัดทำกิจกรรม Big cleaning day ร่วมใจพัฒนา ตำบลแม่สุกสะอาด ชุมชนน่าอยู่ น่านอง ให้ครบทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น และมีวินัยการทิ้งขยะ การรักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย



การประชุมเรื่อง การบริหารจัดการขยะ บ้านกิว หมู่ที่ ๕



วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ นายบุญมา ทีเก่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก คณะผู้บริหาร รองปลัดฯ พนักงานส่วนตำบลแม่สุกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน บ้านกิว หมู่ที่ ๕ ร่วมประชุมหมู่บ้านเรื่องการบริหารจัดการขยะ

เรื่องในการมีส่วนร่วม คือ การบริหารจัดการขยะ

สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม คือ คณะผู้บริหาร อบต.แม่สุก จำนวน ๔ คน รองปลัดฯและพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ คน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนบ้านกิว หมู่ที่ ๕ จำนวน ๕๐ คน

ผลจากการมีส่วนร่วม คือ ประชาชนบ้านกิว หมู่ที่ ๕ เห็นชอบและร่วมปฏิบัติในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน คือ อบต.แม่สุก จะต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริการเก็บและขนขยะและการเผาขยะ

